

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ผู้มาประชุม

๑. นายสุพรรณ	ศิลาขาว	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๒. นายมงคล	ภูผิเวียง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๓. นางเยาวภา	ดลอารมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๓
๔. นายวีระพงษ์	ภู่อ่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๖
๕. นายมนต์ทล	ภูพานนา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๗
๖. นายสานิตร	ภูกาสอน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๘
๗. ร.ต.วีระชัย	พิสัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๐
๘. นายสุรพล	รุ่งรัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๑
๙. นางสาวนงศลักษณ์	สิงะราช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๒
๑๐. นายบุญสม	ภูน้ำเย็น	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๓
๑๑. นายสังคม	ภูสิงห์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๔
๑๒. นางสาวไพรินทร์	ภูกัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๕
๑๓. นายประวิทย์	ภูแล่นกั	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๖
๑๔. นางวิศา	แก้วสีหาวงค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๗
๑๕. นายสมเพชร	ศรีภูตา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๘
๑๖. นางลอยเพชร	ภูเด่นใจ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หมู่ที่ ๑๙

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวราพงษ์	เศรษฐรักษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๒. นางวิภาพร	ผลเรือง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๓. นางยุพา	สืบบุญมา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๔. นางดวงเดือน	บัญญัติ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๕. นายสมัย	ภูคกงน้ำ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
๖. นางสาวสิริรัตน์	ฆารวิพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นางสาวณีย์	ชินโณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๘. นางสาวธัญญา	ดวงรัมย์	พนักงานจ้างเหมาบริการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ท่านประธานสภา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ นายสุพรรณ ศีลาขาว ประธานสภา	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑. เรื่อง งานกีฬาส่งเสริมสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอยางตลาด ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ อยากรให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาตามวันเวลาที่กำหนด ส่วนรายละเอียดให้ทางเลขานุการสภาแจ้งให้ทราบในวาระอื่น ๆ อีกครั้งครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ นายสุพรรณ ศีลาขาว ประธานสภา	เรื่องรับรองรายงานการประชุม การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม	มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๓ นายสุพรรณ ศีลาขาว ประธานสภา	เรื่องกระทู้ถาม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔ นายสุพรรณ ศีลาขาว ประธานสภา	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕ นายสุพรรณ ศีลาขาว ประธานสภา	เรื่องที่เสนอใหม่ ๑. ญัตติเรื่อง การโอนงบประมาณเพิ่ม โอนลด แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ ๓๗,๕๐๐ บาท โอนลด ๙,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ การเกษตรค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐ บาท รวม งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

/เชิญเจ้าหน้าที่...

เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการโอน
งบประมาณในครั้งนี้ เชิญครับ

นายสมัย ภูคงน้ำ
เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับ
เรื่องการโอนงบประมาณในรายการที่ ๑ เป็นการโอนเพิ่มเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบหอย
โข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณไม่เพียงพอและ
ได้สำรวจราคาในท้องตลาดปัจจุบันอยู่ที่ ๑๓,๐๐๐ บาท แต่มาตรฐานครุภัณฑ์ที่เราตั้งไว้
ในงบประมาณอยู่ที่ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อให้สอดคล้องกับราคาในปัจจุบัน จากเดิมเรามีอยู่
หนึ่งเครื่องในงบประมาณที่ซื้อมาเปลี่ยนและอีกหนึ่งเครื่องที่พังอยู่จึงอยากซื้อมาเสริม
เพราะว่าเครื่องเดียวทำงานหนักและกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา เป็นต้น
สรุปแล้วเราตั้งไว้หนึ่งเครื่องและเราจะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องเพื่อที่จะเข้าไปเสริม จึงนำ
เรียนให้ท่านทราบเพื่ออนุมัติการโอนงบประมาณในครั้งนี้ โดยโอนเพิ่มจาก แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตรค่าเครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐
บาท โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐ บาท รวม งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายค่าเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที เป็น
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ครับ
มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้หรือไม่
เชิญท่านสมเพศ ศรีกุดา ครับ

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภาฯ
นายสมเพศ ศรีกุดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๘

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมเพศ
ศรีกุดา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๘ อยากสอบถามว่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าซื้อไปให้หมู่บ้านไหนครับ ตามที่ผมสอบถามว่าพังได้มาตัวเดียวใช้หรือไม่ครับ ถ้าซื้อ
ผมอยากให้ชื่อของใหม่และมียี่ห้อเพราะจะใช้งานได้นาน ขอขอบคุณครับ

นายมงคล ภูผิวเขียว
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องซ่อมหรือซื้อใหม่
อยากให้ออกสารระบุว่าทำหมู่บ้านไหนด้วยครับ ในส่วนของหมู่ที่ ๑๑ บ่อยครั้งที่เราซื้อ
หรือซ่อมบ่อย ผมเห็นด้วยและยินดีเพื่อที่จะได้ช่วยชาวบ้าน ในส่วนของการซื้อเครื่อง
สูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า อยากให้ชื่อยี่ห้อที่ดีมีมาตรฐานเลยครับ

นายสมัย ภูคงน้ำ
เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ขอนำเรียนเพิ่มเติมว่าที่เราตั้งงบประมาณ
เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุหมู่บ้าน เพราะว่าเรามีประปาที่ดูแลอยู่ ๓ หมู่บ้าน ถ้าเกิดว่า
หมู่บ้านใดที่ประปาพัง เราพร้อมที่จะนำครุภัณฑ์นี้ไปเสริมทันที เราจึงไม่สามารถระบุ
หมู่บ้านได้ ในส่วนของยี่ห้อเราเลือกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานแน่นอนครับ

นายสังคม ภูสิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสังคม ภูสิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ ในความคิดเห็นการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ยกตัวอย่างโรงบาลใหญ่ๆ เปรียบเสมือนหมู่บ้านเขาสามารถใช้น้ำได้ตลอดเวลา เพราะว่า

/๑. ระบบของใตสูบน้ำ...

๑. ระบบของไดสุบน้ำใต้ที่มาตรฐาน ๒. ระบบไฟฟ้า เช่น ถ้าไฟตกหรือกระพริบก็จะมีผลกับไดสุบน้ำถ้าเราไม่ปรับปรุงไฟฟ้าจะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าไดสุบน้ำเกี่ยวเนื่องมาจากไฟฟ้า อีกอย่างไดสุบน้ำของเราต้องมีผู้ดูแล ถ้าเราไม่เปิดเป็นเวลาไฟจะกระชากเวลาไฟดับตอนกลางคืน ยกตัวอย่างคลองขามเปิดเวลา ๖ โมงเช้า เริ่มปิดเวลา ๒ ทุ่ม ถ้าไฟตกตอนกลางคืนก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ ผมอยากจะทำแบบนั้นกับน้ำประปาหมู่บ้าน เพราะว่าคุณค่าไฟฟ้าจะลดลงด้วยครับ

นายสุพรรณ ศิลาวา
ประธานสภาฯ

สมาชิกทุกท่านพอที่จะทราบและเข้าใจหลักการและเหตุผลในการโอนงบประมาณเพิ่มเติมในรายการที่ ๑ แล้วนะครับ ลำดับต่อไป ญัตติเรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

๒.๑ ค่าชี้แจงเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านยางน้อย-บ้านขาม หมู่ที่ ๖ ฝัวจรจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท. ๑ - ๐๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าชี้แจงใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านยางน้อย-บ้านขาม หมู่ที่ ๖ ฝัวจรจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท. ๑ - ๐๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เชิญท่านสมาชิกเจ้าของพื้นที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบครับ

นายวีระพงษ์ ภู่อ่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวีระพงษ์ ภู่อ่าง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านยางน้อย-บ้านขาม หมู่ที่ ๖ เดิม ฝัวจรจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ฝัวจรจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร ผมได้มีการประชุมกับชาวบ้านเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและชาวบ้านก็มีความต้องการเช่นนั้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงขนาดความกว้างลดลงและเพิ่มความยาวขึ้นครับ

นายสุพรรณ ศิลาวา
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามที่ท่านวีระพงษ์ ภู่อ่าง ได้นำเรียนหลักการและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าหากไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมลำดับต่อไป ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จากค่าชี้แจงเดิม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าท่อสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๔ นิ้ว

/งบประมาณ...

งบประมาณตั้งไว้ ๘,๕๐๐ บาท คำชี้แจงใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าปั๊มมีเนียมเพลาลอย ขนาด ๔ นิ้ว งบประมาณตั้งไว้ ๘,๕๐๐ บาท เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงครับ

นายสมัย ภูคองน้ำ
เลขานุการสภา/ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย คำชี้แจงเดิมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณตั้งไว้เป็นรายการค่าท่อสูบน้ำแบบหอยโข่ง เนื่องจากปั๊มที่เราจะซื้อเป็นแบบหอยโข่งแต่เป็นแบบลูมิเนียมเพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยมีขนาดเท่าเดิมคือ ขนาด ๔ นิ้ว งบประมาณตั้งไว้ ๘,๕๐๐ บาท ซึ่งรายการนี้นำไปสูบน้ำหมู่ที่ ๑๑ ซึ่งในเดือนธันวาคมเราจะเริ่มสูบน้ำ จึงนำเรียนให้ท่านสมาชิกทราบเพื่อเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณครับ

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในรายการที่ ๒.๒ หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมรับรองที่ละรายการนะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในเปลี่ยนแปลงรายการค่าท่อสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๔ นิ้ว เป็นรายการค่าปั๊มมีเนียมเพลาลอย ขนาด ๔ นิ้ว งบประมาณตั้งไว้ ๘,๕๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จากคำชี้แจงเดิม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าท่อสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๔ นิ้ว งบประมาณตั้งไว้ ๘,๕๐๐ บาท คำชี้แจงใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าปั๊มมีเนียมเพลาลอย ขนาด ๔ นิ้ว งบประมาณตั้งไว้ ๘,๕๐๐ บาท

เห็นชอบจำนวน ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภา

ลำดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านยางน้อย-บ้านขาม หมู่ที่ ๖ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จากคำชี้แจงเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านยางน้อย-บ้านขาม หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท. ๑ - ๐๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นคำชี้แจงใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านยางน้อย-บ้านขาม หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร

/ยาว ๘๕ เมตร...

ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท. ๑ - ๐๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เห็นชอบจำนวน ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการโอนงบประมาณเพิ่ม โดยโอนลดจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ ๓๗,๕๐๐ บาท โอนลด ๙,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ การเกษตรค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐ บาท รวม งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โปรดยกมือรับมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการโอนงบประมาณเพิ่ม

ที่ประชุม

เห็นชอบจำนวน ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป ๓. ผู้คดีเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖) เขียวคุณเสาวณีย์ ชินโณ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางเสาวณีย์ ชินโณ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางเสาวณีย์ ชินโณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขอนำเรียนเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ในส่วนของรูปเล่มรายงานได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านก่อนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูตามรูปเล่มได้เลยนะคะ ดิฉันขอสรุปรายละเอียดที่มีความสำคัญ ดังนี้ ในหน้าที่ ๔ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และได้รายงานผลที่ได้จากการติดตาม ได้นำเรียนต่อคณะผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีความเห็นจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีทั้งหมด

/๑๖ ท่าน ...

๑๖ ท่าน มีท่านสุขุมวรัญญ์ อัครเศรษฐัง เป็นประธานกรรมการ และมีสมาชิกสภาทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ ร.ต. วีระชัย พิสัย นางสาวไพรินทร์ ภูกัน นายวีระพงษ์ ภูอ่าง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดนี้ ในเนื้อหาการติดตาม หน้าที่ ๑๓ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเราติดตามใน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๘ ยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เราดำเนินการไปทั้งหมด ๑๒ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด ๒,๙๐๙,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข เราดำเนินการไปทั้งหมด ๒๓ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๕,๗๐๖,๔๓๔ บาท ท่านสมาชิกอาจสังเกตได้ว่าทำไมยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ ถึงใช้งบประมาณมากกว่าด้านอื่น ๆ ท่านจะเห็นได้ว่าในด้านนี้เป็นการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข เป็นในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เปี้ยยังชีพ อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน เป็นต้น ในลำดับที่ ๑๓ และ ๑๔ อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติน้อยกว่างบประมาณที่เราเบิกจ่าย แต่เราได้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เราดำเนินการไปทั้งหมด ๒ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด ๒๔๘,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริการเกษตรและการท่องเที่ยว เราดำเนินการไปทั้งหมด ๒ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด ๖๕,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการไปทั้งหมด ๒ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๙๙,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปกรรมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เราดำเนินการไปทั้งหมด ๔ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๔๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร เราดำเนินการไปทั้งหมด ๖ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด ๖๐๗,๕๔๔ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน เราดำเนินการไปทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๕,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณที่ดำเนินการทั้งหมด ๘ ยุทธศาสตร์ ๑๙,๘๘๙,๙๗๘ บาท สำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๔ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณที่ได้รับ ๔,๒๕๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป ๔,๒๕๕,๐๐๐ บาท ๒. โครงการการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเดิมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณที่ได้รับ ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป ๑,๗๗๙,๐๐๐ บาท ๓. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณที่ได้รับ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป ๑๖๙,๕๐๐ บาท ๔. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง งบประมาณ /ที่ได้รับ...

ที่ได้รับ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไป ๑๖๙,๕๐๐ บาท รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๖,๔๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายไป ๖,๓๗๗,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๑๘ ผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงการเพิ่มเติมแผนรวมทั้งหมด ๗๑๖ โครงการ และโครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุในข้อบัญญัติ และแผนการดำเนินการ ทั้งหมด ๘๔ โครงการ และการดำเนินการจริงในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๓ หน้าที่ ๔๐ การสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๕๖.๔๒ พอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๒๕.๘๖ และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ ๑.๗๒ ในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖) มีเพียงเท่านี้ค่ะ

นายสุพรรณ ศีลาชา
ประธานสภา
นายสมเพชร ศรีกุดา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘

สมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหรือไม่ เชิญท่านสมเพชร ศรีกุดา ครับ
เรียนท่านประธานสภา ในหน้าที่ ๑๔ โครงการอบรมสมาธิภาวนาเพื่อป้องกันโรคและบำบัด (งบประมาณ สปสช.) (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐) โครงการนี้ยังไม่ดำเนินการหรืออย่างไรครับ

นางเสาวณีย์ ชินโณ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนฯ

สำหรับโครงการอบรมสมาธิภาวนาเพื่อป้องกันโรคและบำบัด งบประมาณตามข้อบัญญัติ และงบประมาณเบิกจ่ายเป็น ๐ บาท ที่ได้นำมาบรรจุในรายการติดตามเพราะโครงการนี้มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่ายเพราะว่าเป็นงบประมาณจาก สปสช. ซึ่งไม่ใช่งบประมาณจากข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดค่ะ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม ร.ต. วีระชัย พิสัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ในหน้าที่ ๑๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ ผมคิดว่ายังไม่สอดคล้องกับการติดตามและประเมินผล เพราะอยู่ในรายการมี แต่เมื่อรายงานประจำปีไม่ครบ ยกตัวอย่าง บ้านยางน้อยหมู่ที่ ๖ บ้านดงบ่อหมู่ ๑๐ ไม่มีในผลสรุปซึ่งถ้ายอดไม่มีงบประมาณก็จะไม่ตรงกัน ถ้าโครงการมีแค่ ๑๒ โครงการ ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ

นางเสาวณีย์ ชินโณ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนฯ
ระเบียบวาระที่ ๖
นายสุพรรณ ศีลาชา
ประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของรายงานการติดตามเราได้ทำบันทึกข้อความให้แต่ละกองได้ส่งรายการโครงการที่ได้ดำเนินการมา ในส่วนของกองช่างได้ส่งให้เจ้าหน้าที่เพียง ๑๒ โครงการ ซึ่งอาจจะตกหล่นทางเจ้าหน้าที่จะไปสอบถามในส่วนนี้และเพิ่มเติมให้ค่ะ
เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง การจัดแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ยางตลาด เชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบครับ

/เรียนท่านประธาน...

นายสมัย ภูคงน้ำ
เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปางศิลาทอง รายละเอียดตามเอกสารกำหนดการ
โครงการที่ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่าน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เราเป็น
เจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ในส่วนของการต้อนรับแขก เครื่องดื่มต่างๆ ผมได้
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในฝ่ายต่างๆเรียบร้อยแล้ว ขบวนการกีฬาจะเริ่มจากวง
เวียน ซึ่งอบต. เราอยู่ขบวนสีขาว กำหนดการผังบริเวณหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ส่ง
ให้กับทุกอุปท. ได้เรียบร้อยแล้วครับ

นายวราพงษ์ เศรษฐรักษา
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับ
กีฬาที่เรารับผิดชอบคือกีฬาฟุตบอลรวมทั้งนักกีฬา ชุมนักกีฬา การกินต่างๆ เชิญสมาชิก
ทุกท่านมาร่วมให้กำลังใจด้วยครับ

นายสมัย ภูคงน้ำ
เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต.
นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภาฯ

สำหรับสนามตอนนี้เราอยากมีป้ายกันลูกฟุตบอล ประมาณ ๘ ป้าย จึงอยากขอสนับสนุน
จากสมาชิกทุกท่านครับ
สรุปแล้วทางสมาชิกของเราสนับสนุนคนละ ๑ ป้าย นะครับ

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภาฯ

๖.๒ เรื่อง การเสนอโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงครับ

นายสมัย ภูคงน้ำ
เลขานุการสภาฯ/ปลัดอบต.

สำหรับการเสนอโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการใดที่ยังไม่ได้ก็จะขอไปเหมือนเดิม โดยผมต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงนำเรียนให้ทุกท่านทราบครับ

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภาฯ
นายสุรพล รุ่งรัมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ
เชิญท่านสุรพล รุ่งรัมย์ ครับ

นางสิริรัตน์ ฆารวิวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุรพล รุ่งรัมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ผมมีเรื่องอยากสอบถามคณะผู้บริหาร เรื่องข้อพิพาทหมู่ที่ ๑๑
ถนนสายที่จะทำใหม่ที่ผมเคยส่งเรื่องเข้ามา เมื่อก่อนมีช่างลงไปสำรวจและทำแนวเขตโดย
ใช้ไม้ไผ่และเชือกกันแนวเขตในตอนนั้นแนวเขตได้พังไปแล้ว ซึ่งถ้าไม่มีแนวเขตและพื้นที่
ตรงนั้นชาวบ้านมีข้อพิพาทกัน ผมอยากสอบถามว่ามีแนวทางในการแก้ไขได้หรือไม่ครับ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับ
เรื่องนี้ข้อพิพาทเกิดขึ้นคือมีชาวบ้านของหมู่ที่ ๑๑ เข้ามาร้องเรียนว่ามีชาวบ้านคนหนึ่ง
ปิดกั้นทางสาธารณะทำให้ไม่สามารถเข้า-ออกที่ของตนเองได้ โดยมีการดำเนินการมา
หลายปีแล้วตั้งแต่ผอ. กองช่างคนเก่าซึ่งได้ดำเนินการรังวัดหลังจากนั้นก็ไม่มีมีการ
ดำเนินการต่อเนื่องทางสาธารณะจึงมีการปิดอีกเป็นรอบที่สองและทำเป็นที่ของตนเอง
จากนั้นผู้ที่ใช้ทางจึงเข้ามาร้องเรียนมีการไปสอบเขตที่ดินโดยทำหนังสือไปที่ดินเพื่อให้ช่าง
มารังวัดและได้จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วซึ่งได้ทางเส้นใหม่ยาวกว่าเดิมและชาวบ้านแถวนั้น

/ยินยอม...

ยินยอมทั้งหมดให้เป็นทางสาธารณะ แต่ปัญหาตอนนี้คือทางท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ได้ทำหนังสือเข้ามาบรรจุในแผนเพิ่มเติมและจะมีการดำเนินการต่อไป จึงขอความกรุณาทางท่านผู้บริหารเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะไปปักเสาไว้ก่อนเป็นระยะเพื่อป้องกันชาวบ้านมาใช้พื้นที่สาธารณะนี้อีกค่ะ

นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา

เรียนท่านประธานสภา สำหรับในเรื่องนี้มอบให้หัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการได้เลยครับ

นายกอบต.

นางสิริรัตน์ ชารวิวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภา ในการนี้ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผ.กองช่าง ดำเนินการส่งการให้ช่างลงสำรวจอีกครั้ง และขอเพิ่มเติมอีกเรื่องสำหรับเรื่องแผนเพิ่มเติมสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และในกรณีของหมู่ที่ ๕ หน้าบ้านของ น.ส. ปรียาภรณ์ ภูแพง ที่เราออกไปดำเนินการวัดและยินยอมทั้งสองท่านแล้ว อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ทำแผนเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ทำเป็นถนนเพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกทุกท่านถ้ามีเหตุเร่งด่วนให้ส่งแผนเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ

นายสมเทศ ศรีภูตา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔

เรียนท่านประธานสภา ในเรื่องอื่น ๆ เรื่องที่ ๑ ผมได้รับข้อมูลจากผู้ดูแลประปา อยากให้วัดติดมิเตอร์น้ำประปา อยากให้ทางอบต. ทำเป็นหนังสือส่งไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านติดต่อกับทางวัด ถ้าหากทางวัดตกลงจะทำเป็นหนังสือตอบกลับมา เรื่องที่ ๒ เรื่องถนนทางเข้าวัดเป็นหลุมใหญ่ ถ้าขับรถเร็วๆจะเกิดอันตรายได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกขอหินหมู่บ้านละ ๑ คันได้หรือไม่ครับ เรื่องที่ ๓. เรื่องรถขนดินไปเหยียบถนนคอนกรีตของหมู่ที่ ๑๘ อยากเสนอว่าให้ติดป้ายรถน้ำหนักเกินห้าตันผ่านได้หรือไม่ครับ
เรียนท่านประธานสภา ผมอยากสอบถามท่านนายกเรื่องที่ผมได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมประตูน้ำของห้วยปลาหลด เนื่องจากวันนั้นได้รับอุทกภัยจากน้ำประตูห้วยปลาหลดได้ขาด ประมาณความยาว ๑๒ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร เพราะว่าถนนสายนั้นเป็นเส้นทางที่เชื่อมหลายหมู่บ้าน อยากทราบว่าดำเนินการหรือยังครับ

นายสังคม ภูสิงห์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔

นายบุญสม ภูน้ำเย็น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญสม ภูน้ำเย็น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ จากที่ท่านสังคม ภูสิงห์ได้อภิปรายไปของหมู่ที่ ๑๓ มีถนนชำรุดอยู่ ๔-๕ จุด ในช่วงที่ฝนตกหนักน้ำหลากทำให้ถนนพังจึงอยากฝากให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดด้วยครับ

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภาฯ

ฝากคณะผู้บริหารได้ดำเนินการตามที่ท่านสมาชิกทุกท่านได้อภิปรายไป และเรื่องถนนที่ชำรุดหลังจากฤดูฝน ถ้าหากมีงบประมาณขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหรือลงหินลูกรังด้วยครับ

นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา

นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงในส่วนการลงหินหรือลูกรังผมได้คุยกับทางช่างเรียบร้อยแล้ว หลังจากงานก็หาทางช่างจะดำเนินการทำหนังสือแจ้งทุกหมู่บ้านถึงความต้องการลูกรังครับ

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญท่าน ไพรินทร์ ภูกันครับ

/เรียนท่านประธาน...

นางสาวไพรินทร์ ภูกัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนางสาวไพรินทร์ ภูกัน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ อยากสอบถามว่าโคมไฟที่หมู่ ๑๕ ขอเข้ามาเพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อน กองช่างบอกว่าต้องรอนำเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ ดิฉันคิดว่านานเกินไป ทางผู้บริหารมีงบประมาณส่วนไหนที่พอจะแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างหรือไม่คะ

นายประวิทย์ ภูแล่นกี
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายประวิทย์ ภูแล่นกี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ ขอเสริมหมู่ที่ ๑๕ ตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาโคมไฟไม่ อยากให้รองรับประมาณปี ๒๕๖๘ เพราะว่ามันเกินไป ซึ่งตามที่ทราบข้อมูลมา ชาวบ้านยินยอมให้ติดเข้ากลับหม้อแปลงเพียงแต่ชาวบ้านต้องการโคมไฟ อยากฝากคณะผู้บริหารไว้ด้วยครับ

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภา
นางยุพา สืบบุญมา
รองนายก อบต.

สำหรับในเรื่องอื่น ๆ ที่ท่านสมาชิกได้เสนอหรืออภิปรายความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน มา ฝากให้คณะผู้บริหารพิจารณาดำเนินการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับเรื่องโคมไฟ มีโอกาสได้ถามผู้จัดการว่าใช้โคมไฟของเราและใช้ไฟของเจ้าของบ้านได้หรือไม่ คำตอบคือไม่สามารถทำได้ ต้องขออนุญาตจากทางการไฟฟ้าก่อนจึงอยากนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบค่ะ

นายสุพรรณ ศิลาขาว
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าหากไม่มีท่านใดเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ครับ

เลิกประชุมเวลา เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นายสมัย ภูคองน้ำ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภา

ลงชื่อ ร.ต.

(วีระชัย พิสัย)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา


ส.อบต.ม.๑๐

ลงชื่อ

(นายบุญสม ภูน้ำเย็น)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

ส.อบต.ม.๑๓

ลงชื่อ 
(นายสุรพล รุ่งรัมย์)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ
ส.อบต.ม.๑๑

ลงชื่อ 
(นายสุพรรณ ศีลาขาว)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ